

สองพี่น้อง'รักแม่'แชมป์สมัย2 หนุ่มรามฯโค่นเจ้าถิ่น'สพล.'คว้าทองชายหาด



ปรียาภรณ์ รักแม่ จับมือน้องสาว สิริรัตน์ หลังคว้าคู่คว้าแชมป์ในมหกรรมได้เป็นครั้งแรก



ภูเบศร์ เจษฎาพงศ์, ปรียาภรณ์ รักแม่, สิริรัตน์ รักแม่ และ ธนาตล ศรีทำบุญ แชมป์ชายหาด พลบติเกมส์

หลังจากจับคู่เล่นวอลเลย์บอลชายหาดมาด้วยกันปีกว่านักตบสาวสองพี่น้อง "รักแม่" ปรียาภรณ์และสิริรัตน์เพิ่งจะมีโอกาสคว้าแชมป์มาครองได้เป็นครั้งแรก ในศึกวอลเลย์บอลชายหาด "พลบติเกมส์" เพราะการลงสังเวียนชิงชัยในครั้งนี้สองพี่น้องรักแม่ แพรวและพลอยถูกวางให้เป็น "เต็งหนึ่ง" ของเกมในฐานะแชมป์เก่า ม.มหาสารคาม ซึ่งปีที่แล้ว "แพรว" ปรียาภรณ์ รักแม่ นั้นจับคู่มาอยู่กับเพื่อนร่วมสถาบัน และคว้าแชมป์ในการแข่งขันด้วย

แต่ปีนี้คู่ของปรียาภรณ์เลิกเล่นชายหาด แต่ได้น้องสาว "พลอย" สิริรัตน์ รักแม่ ที่ตามพี่สาวมาเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเล่นชายหาดด้วยกัน โดย "เจ้าพลอย" นั้นเดิมทีเล่นอินดอร์ แต่เพราะพี่สาวไม่มีคู่จะเล่นด้วยจึงเปลี่ยนจากสิ่งที่รักมาเล่นชายหาด และได้ค้นพบตัวเองว่า พลอยสามารถเล่นวอลเลย์บอลชายหาดได้ดีกว่าอินดอร์ เพราะเพียงแค่ว่าที่จับคู่เล่นทั้งสองก็ทำผลงานจนกลายเป็นที่รู้จักของคนในวงการอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญติดธงไตรรงค์เข้าชิงแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 และคว้าอันดับ 4 มาครอง

หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถอดรองเท้าเข้าชิงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "เชียงใหม่เกมส์" แต่ต้องพ่ายให้กับคู่ของ ไพจิตรรา ศรีวิเศษ และ



ภูเบศร์ เจษฎาพงศ์ (ขวา) อันเดอร์บอลให้ ธนาตล ก่อนโค่นแชมป์เก่า สพล. คว้าเหรียญทองไปครอง

สุชามาศ อ่อนกล ที่ลงเล่นให้กับจังหวัดสุโขทัย ซึ่งครั้งนี้ลงแข่งในนามของ ม.เกษมบัณฑิต แต่การแข่งขันแมตช์นี้แชมป์กีฬาแห่งชาติต้องพ่ายให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรอบสอง

แม้...คู่สองพี่น้องจะหมดโอกาสล้างตาแชมป์กีฬาแห่งชาติ แต่ในรอบรองชนะเลิศ ก็ต้องเจอกับศึกหนักไม่น้อยเมื่อต้องมาดวลกับสองนักตบสาว ม.รัตนบัณฑิต เดือนเพ็ญ อาษา/ชมพูนุช

อยู่ปกติ และสองพี่น้องแม้จะเล่นคู่กันเพียงแค่ว่าแต่รู้จักกันมาตั้งแต่เกิด และคู่สองพี่น้องเจียนเอาชนะมา 2-1 เซต ลีวเข้าชิงชนะเลิศกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่โค่นแชมป์เชียงใหม่เกมส์ในรอบสอง

แต่เกมในรอบนี้สองพี่น้องเล่นกันได้ดีเข้ายามากจึงเอาชนะมาได้ไม่ยาก 2-0 เซต ส่งผลให้ ม.มหาสารคาม ป้องกันแชมป์สมัยที่ 2 ได้สำเร็จ

และเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองจับคู่กันและคว้าแชมป์ในระดับประเทศมาครองได้สำเร็จ

ส่วนการชิงชัยของชายหาดหนุ่ม งานนี้ถือว่ามีพลิกเล็กน้อย เมื่อสองนักตบตีกรีแชมป์เก่า สถาบันการพลศึกษา นิพนธ์ นิ่มนวล/คุจพิณิจ แก้วใส ต้องพ่ายให้กับสองหนุ่ม "ลูกพ่อขุน" ภูเบศร์ เจษฎาพงศ์ และ ธนาตล ศรีทำบุญ 1-2



สิริรัตน์ รักแม่ ตีบอลใส่คู่แข่งก่อนพาทีมคว้าแชมป์

เขต ส่งผลให้นักตบหนุ่มรามคำแหง ผงาดคว้าแชมป์มาครอง

แต่...กว่าที่สองหนุ่มจะก้าวมารับแชมป์ชายหาดได้ ทั้งภูเบศร์และธนาตลนั้นต้องทำงานหนักไม่น้อย เพราะต้องวิ่งรอกแข่งทั้งอินดอร์และชายหาด เรียกว่าแทบจะหาวันพักไม่ได้ แข่งชายหาดเช้า ตกบ่ายก็ต้องไปแข่งในร่ม ซึ่งผลงานในร่มของนักตบลูกพ่อขุนนั้นมาไกลแค่รอบ 3 ที่ต้องพ่ายให้กับ ม.เจ้าพระยา และเมื่อร่วงตกรอบจากอินดอร์ ส่งผลให้ธนาตลและภูเบศร์ทุ่มให้กับเกมชายหาดได้เต็มที่ จนก้าวไปคว้าแชมป์มาครองได้ในการแข่งขันครั้งนี้

ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นใน "พลบดี-เกมส์" โชคจะอาจมีส่วนช่วยได้บ้าง แต่ต่อให้โชคดีแค่ไหน หากนักกีฬาไร้ฝีมือและความสามารถก็คงจะเก็บชัยชนะมาไม่ได้เช่นกัน งานนี้ดวงดี ฝีมือก็ต้องดีด้วย!!!